



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่ายาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ตามประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่ายาง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างแนบท้ายประกาศนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหาและเลือกสรรฯ

อนึ่ง ในกรณีของผู้ที่สมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ภายในวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ ไม่ตรงตามที่สมัคร ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ให้นำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรฯ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะประกาศรายชื่อให้เป็นผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ เพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภราดร เวทยานุกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

พนักงานจ้างตามภารกิจ

(๑) ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑-๐๑-๐๐๑	นายจิตติ มณีศรี	
๑-๐๑-๐๐๒	นายกวินท์ เข้มเมือง	

(๒) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑-๐๒-๐๐๑	นายธเนศ สุขเกษม	

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งคนงาน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒-๐๑-๐๐๑	นายจักรกริช อมรฤทธิ์	
๒-๐๑-๐๐๒	นางสาวอัญชิสรา ศรีสว่าง	
๒-๐๑-๐๐๓	นายพินัย หอมเสมอ	
๒-๐๑-๐๐๔	นายไพรัช รุ่งโรจน์	
๒-๐๑-๐๐๕	นายวันเฉลิม มาลัย	
๒-๐๑-๐๐๖	นายชัยวัฒน์ เกิดมั่งมี	
๒-๐๑-๐๐๗	นายภาณุวัฒน์ ชูเชิด	
๒-๐๑-๐๐๘	นายภูริวัฒน์ ไมตรีจิตต์	



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่ามาย
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ สรรหาและเลือกสรรฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวัน เวลาและสถานที่สรรหาและเลือกสรรฯ

วัน - เวลาสรรหา	วิธีการประเมิน	สถานที่สรรหา
วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.	พนักงานจ้างตามภารกิจ - โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ วิธีทดสอบการปฏิบัติงาน พนักงานจ้างทั่วไป - โดยวิธีการสัมภาษณ์	ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่ามาย ชั้น ๒

(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

- วิธีการสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง โดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

ก. แต่งกายสุภาพ

ข. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัคร ไปในวันสรรหาฯ เพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำห้องสรรหาอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสรรหาได้

ค. ไปถึงสถานที่สรรหาฯ ก่อนกำหนดเวลาเข้าสรรหาฯ และจะเข้าห้องสรรหาฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งหรือประกาศจากกองอำนวยการสรรหาให้เข้าสรรหาฯ ได้ ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ที่ไปถึงห้องสรรหาฯ หลังจากที่ได้เริ่มสรรหาฯ ไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสรรหาฯ

ง. เมื่ออยู่ในห้องสรรหาฯ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสรรหาฯ อื่น หรือบุคคลภายนอกและจะออกจากห้องสรรหาฯ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสรรหาฯ แล้ว เท่านั้น

จ. เมื่อออกจากห้องสรรหาฯ แล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังรับการสรรหาฯ อยู่

/ ฉ. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

ณ. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสรรหาฯ โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสรรหาฯ นี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสรรหาฯ คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งไม่ให้สรรหาฯ ก็ได้

ข. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสรรหาฯ

ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายภราดร เวทยานุกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง